

Dấu ấn “Tam nông”

KỶ 2: ĐƯA NGHỀ VỀ NÔNG THÔN

10 năm là quãng thời gian chưa dài nhưng những đổi thay tích cực từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Thái Bình rất đáng tự hào. Trong đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hầu hết các gia đình ở nông thôn.



Nghề may ở xã Nguyễn Xá (Vũ Thu) tạo việc làm cho nhiều lao động.

Vấn làm nông mà không lo đời

Thực hiện Nghị quyết về “tam nông” cấp ủy, chính quyền xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thu xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ, nâng cao đời sống cho nhân dân. Cùng với đẩy mạnh truyền, động viên các hộ dân phát triển nghề mộc truyền thống, mở nhập nghề mới về địa phương, xã quy hoạch, xây dựng điểm công nghiệp làng nghề; đầu tư hạ tầng, tổ chức các lớp tập huấn, cho nhân dân đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế ở trong và ngoài tỉnh, tạo

mọi điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất. Nhờ vậy, những năm gần đây, các ngành nghề ở Nguyễn Xá phát triển mạnh, nhất là nghề mộc, nghề may, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Toàn xã hiện có 365 hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp với trên 2.000 lao động tham gia, có 3 công ty may thu hút 1.000 lao động, 2 công ty, 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ và hàng trăm gia đình sản xuất có quy mô sản xuất từ 3 - 7 công nhân. Ông Hoàng Văn Kháng, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá cho biết: Việc xây dựng điểm công nghiệp làng nghề ở địa phương tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, đưa những ngành nghề sử dụng

nhiều lao động về nông thôn, giảm gánh nặng cho người lao động phải đi lên thành phố kiếm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Nguyễn Xá trở thành xã đa nghề, điển hình trong toàn tỉnh với tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 65% tổng giá trị sản xuất của xã; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng 62%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,23%, thu nhập bình quân của người dân đạt 42 triệu đồng/năm. Nghề rèn truyền thống của xã Thủy Điền, huyện Thái Thụy đã tồn tại 700 năm nhưng đến nay vẫn đô lửa, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. Bí quyết giữ nghề nơi đây là do cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phát triển nghề là cơ hội

để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho người dân làm nghề. Để sản phẩm của làng rèn cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, các hộ làm nghề không ngừng sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm từ các làng nghề khác, đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại vào sản xuất nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập. Ông Nguyễn Văn Đàm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thủy Điền cho biết: Toàn xã có khoảng 60 hộ, 300 lao động làm nghề rèn với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài nghề rèn truyền thống, Thủy Điền còn có hàng trăm lao động làm nghề may mặc, mốt sởi, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm... Các hộ vừa làm nông, vừa làm nghề nên mang lại nguồn thu nhập lớn cho bà con.

Làm nông mà không lo đời - ước mơ của nhiều nông dân trước đây thì nay đã trở thành hiện thực. Những năm qua, doanh nghiệp đưa nghề về các vùng nông thôn hoặc phát triển nghề ở quê cũng nhằm mục đích tận dụng nguồn lao động dồi dào ở đây, nhưng cũng góp phần quan trọng đối với cuộc sống của những người nông dân từng quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Chị Nguyễn Thị Diệu, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ cho biết: 10 năm trước đây, ngoài sản xuất nông nghiệp, lúc nông nhàn chúng tôi không có việc gì để làm, thu nhập thấp, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, chưa đến mùa đã hết thóc lo chạy



Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp diện tích 200ha tại huyện Quỳnh Phụ vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ tiếp theo theo quy định... chắc chắn sẽ tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh nông thôn Thái Bình.

ăn từng bữa. Nhưng giờ đây, trong thôn xóm có nhiều cơ sở sản xuất mọc lên, thương mại dịch vụ phát triển, muốn mua cái gì cũng có, làm việc gì cũng mang lại thu nhập miễn là có sức khỏe và sự nhiệt tình. Làm việc “tại gia” nên thuận lợi lắm, sáng cho con ăn, đưa đi học, rồi sau về làm việc, trưa lại lo cơm nước cho gia đình, mỗi tháng thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng. Mức thu nhập chưa phải là cao nhưng giải quyết được rất nhiều việc làm cho nông dân vốn chỉ trông vào cây lúa.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông thôn

Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện Nghị quyết về “tam nông”, những năm qua, ngành Công Thương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nghề và làng nghề, quy hoạch và xây dựng các cụm công nghiệp (CCN), phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn. Tỉnh đã quy hoạch 50 CCN với tổng diện tích 2.578,6ha; trong đó 38 CCN đi vào hoạt động, tổng diện tích là 331ha; có 294 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 7.482 tỷ đồng, thu hút 31.550 lao động. Nghề và làng nghề được duy trì và phát triển với 247 làng nghề. Tổng số lao động trong khu vực làng nghề khoảng 150.000 người; thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng; giá trị sản xuất nghề và làng nghề chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Đến nay, Thái Bình có hơn 6.000 doanh nghiệp tại các khu, CCN thu hút

190.743 lao động, trong đó các huyện có 2.035 doanh nghiệp, thu hút 101.635 lao động tham gia. Số hộ sản xuất, kinh doanh phát triển mạnh với 134.550 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, thu hút 236.311 lao động, trong đó các huyện có 2.035 doanh nghiệp, thu hút 208.481 lao động. Từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 258 doanh nghiệp đăng ký thành lập có ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 163% so với năm 2008; 92 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.271 tỷ đồng.

Để chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông thôn, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đã huy động mọi nguồn lực đào tạo nghề cho người lao động. Trong 10 năm 2008 - 2017, tổng kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ các đơn vị đào tạo nghề và lao động nông thôn học nghề 152,8 tỷ đồng, đã dạy nghề cho 77.077 người. Sau đào tạo, số lao động học nghề phi nông nghiệp có việc làm đạt tỷ lệ 75%; số lao động nông nghiệp được đào tạo nghề có năng suất lao động cao hơn so với trước.

Cùng theo ông Kế: Sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 400.000 lao động với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/tháng. Giờ đây về các vùng quê của Thái Bình người sống công nghiệp hiện rõ. Công nghiệp về làng đang làm thay đổi căn bản cách nghĩ, cách làm, đời sống của người dân được nâng lên, nhiều

Ông Bùi Đình Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Hương Liên, xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thu



Thành lập từ tháng 8/2010 với quy mô nhỏ ban đầu ở xã Song An, năm 2014 Công ty chính thức đầu tư ở xã Nguyễn Xá với tổng nguồn vốn trên 50 tỷ đồng trên tổng diện tích trên 7.000m² thu hút hơn 400 lao động vào làm việc đạt thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Thay vì mất nhiều tiền thuê đất ở trên thành phố, đón đợi nhân công từ các vùng miền đổ về thì tôi đã chủ động mở các nhà máy ở các vùng nông thôn bởi tâm lý của người lao động ngày càng thích làm gần nhà, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, Công ty cần 1.000 công nhân nhưng tới nay mới chỉ đáp ứng được 40%; 14 chuyên may nhưng chỉ có 7 chuyên đi vào hoạt động. Chính vì thế, Hương Liên tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy về các vùng nông thôn ở huyện Thái Thụy và Tiến Hải thu hút khoảng 600 công nhân vào làm. Với việc không ngừng mở rộng quy mô sản xuất nên doanh thu mỗi năm ngày một tăng. Năm 2018, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 80 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017.

Chị Nguyễn Thị Máy, công nhân Công ty TNHH May Đạt Đàng, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng



Trước đây, tôi phải vào Thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc làm, lương có cao nhưng chi phí cũng nhiều, lại xa nhà nên cuộc sống vẫn khó khăn. Khi biết có công ty may tại địa phương, tôi về quê xin vào làm việc và đến nay được 10 năm, hiện giữ chức tổ trưởng với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Công nghiệp về làng thuận đủ đường, tạo việc làm tại chỗ, giúp nhiều người dân “ly nông không ly hương”, cuộc sống của người dân nông thôn nhờ vậy được cải thiện rõ rệt.

Bà Bùi Thị Thuần, xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thu



Năm nay tôi 53 tuổi, ngoài làm nông nghiệp tôi vẫn có công việc phù hợp, ổn định trong 1 công ty sản xuất đồ gỗ với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Cuộc sống làm nông vất vả nắng mưa, có những vụ mùa thất bát cuộc sống khó khăn. Nay đi làm công nhân có thu nhập cao và ổn định hơn nên sinh hoạt gia đình cũng bớt khó khăn. Có được kết quả này chính là nhờ chính sách ưu đãi của Nhà nước, của địa phương để nhiều doanh nghiệp về làng đầu tư sản xuất tạo việc làm cho nông dân.

nhì làng nhận nhíp như phố. Việc phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo phương châm “ly nông không ly hương” là nhân tố quyết định góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lao động ở nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân, đặc biệt là xây dựng phát triển và đổi mới diện mạo nông thôn hiện nay.

(còn nữa)
NHÓM PHÓNG VIÊN

HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

Những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hội đồng đội đã có nhiều chương trình, hành động cụ thể và thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Hiện nay, thành phố có hơn 25.700 đội viên thiếu niên, nhi đồng. Để công tác Hội đạt kết quả cao, hàng năm, Hội đồng đội thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động lớn như: tốt thiếu nhi, đêm hội trăng rằm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới; đồng thời chỉ đạo các liên đội, hội đồng đội cơ sở thực hiện tốt công tác bàn giao học sinh về địa phương nhân dịp hè; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ngoại khóa để mỗi nội dung sinh hoạt hè thu hút nhiều hơn thiếu niên, nhi đồng tham gia. Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các liên đội đã triển khai bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt dưới cờ, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, xây dựng “Tủ sách Bác Hồ”, “Trồng cây ơn Bác”... thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong các liên đội; 100% các liên đội triển khai đến các em đội viên, nhi đồng thực hiện tốt



Hoạt động ngoại khóa của Liên đội Trường Tiểu học Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thu gom giấy vụn, phế liệu, tiết kiệm tiền để đóng góp cho phong trào. Trong năm học, toàn thành phố đã thu được trên 150 triệu đồng, tặng 318 suất quà trị giá 300.000 - 500.000 đồng/suất cho học sinh các liên đội. Cùng với đó, các liên đội trong toàn thành phố đã tổ chức tốt ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn”; mở các lớp giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại trẻ em... thông qua các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các em, góp phần làm giảm số trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, bị xâm hại.

chương trình “Rung chuông vàng”, festival tiếng Anh. Tiêu biểu như các liên đội tiểu học: Lê Hồng Phong, Phú Xuân, Hoàng Diệu, Vũ Chính; THCS: Trần Phú, Kỳ Bá, Minh Thành, Tây Sơn. Nhằm khuyến khích các em học sinh tham gia nâng cao trình độ tiếng Anh và tăng cơ hội hòa nhập quốc tế, Hội đồng đội thành phố đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ocean, Better tặng 30 suất học bổng trị giá trên 200 triệu đồng cho các em học sinh. Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Ban giúp bạn”, với 1.430 đôi bạn cùng tiến, thường xuyên giúp đỡ nhau trao đổi kiến thức, giúp những bạn học yếu vươn lên khá giỏi, tiêu biểu như các đội bạn của các trường: Tiểu học Trần Lãm; THCS Vũ Phúc, THCS Đông Thọ... Năm học 2018 - 2019, Hội đồng đội thành phố tiếp tục thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, chương trình rèn luyện đội viên, xây dựng tập thể đội trong các nhà trường; thực hiện tốt các phong trào quyền góp từ thiện, “Đến ơn đáp nghĩa”, vệ sinh môi trường... để các hoạt động của đội thực sự thiết thực, phù hợp thực tế, động viên đội viên, nhi đồng hàng say học tập, phấn đấu vươn lên.

MINH NGUYỆT

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Minh Khai (Hưng Hà) đã xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo gắn với công tác bảo vệ môi trường, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình là mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Chị Đinh Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Nhằm góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời giảm thiểu tối đa tác hại từ việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong bao bì vứt bừa bãi trên đồng ruộng, đầu năm 2018, Hội LHPN xã đã tham mưu, đăng ký với cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã và đã được cấp ủy, chính quyền xã đồng thuận, nhất trí cho triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt phong trào, UBND xã đã hỗ trợ kinh phí 1,5 triệu đồng để mua đồ bảo hộ lao động gồm ủng, găng tay cho chị em; HTX DVNN hỗ trợ tiền chè nước phục vụ. Mô hình phát động ở cả 6/6 chi hội với 9 tổ thu gom, các chị em tham gia thu gom chủ yếu là hội viên nòng cốt, tích cực. Việc tổ chức thu gom rác thải trên đồng ruộng theo mùa vụ và sau mỗi đợt HTX DVNN phát động chiến dịch phun thuốc trừ sâu. Hội tổ chức ra quân thu gom lần 1 vào sáng ngày 6/5/2018, đến nay đã triển khai thu gom được 3 đợt, thu được 950kg bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng của toàn xã, sau đó vận chuyển

Dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường

về bãi rác tập trung để xử lý. Ông Trần Thanh Tuyền, Trưởng thôn Thanh La cho biết: Trước khi có mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật của Hội LHPN xã, tình trạng bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt trên lan trên đồng ruộng phổ biến rất nhiều, đa số là do ý thức người dân còn hạn chế, thói quen vứt rác bừa bãi. Hội LHPN xã có xây một số bể chứa bao bì đựng thuốc, song nhiều người ngại đi xa nên vứt luôn tại bờ ruộng. Lượng thuốc dư thừa còn lại trong chai hay bao thuốc chảy xuống mương máng, ngấm sâu vào đất gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Do vậy, khi Hội LHPN xã triển khai thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, cấp ủy, chính quyền thôn chúng tôi đánh giá rất cao, đồng thời tích cực tham gia thu gom cùng các chị em. Sau nhiều đợt tổ chức thu gom

đã tạo hiệu quả giáo dục, lan truyền lớn, ý thức của người dân từ đó cũng được nâng lên rất nhiều. Nhiều người sau khi phun thuốc đã tự giác mang bỏ bao bì vào đúng nơi quy định. Cùng với việc thành lập và duy trì hoạt động của tổ thu gom, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về tác hại của việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường được Hội LHPN xã chú trọng thực hiện thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn, qua đó để mỗi người dân tự ý thức, chủ động thu gom bao bì thuốc sau sử dụng bỏ vào đúng nơi quy định. Với kinh phí hỗ trợ của Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã Minh Khai đã xây dựng được 25 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; cùng với kinh phí do xã hỗ trợ đến nay toàn xã đã xây dựng được 47 bể chứa. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục xin kinh phí để xây dựng thêm 30 - 40 bể chứa ở các cánh đồng, phấn đấu mỗi trục đường đồng có một bể chứa, giảm khoảng cách đi lại để thuận lợi cho người dân trong việc bỏ bao bì thuốc vào đúng nơi quy định, tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Phó chi Phạm Thị Thành, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã: Mỗi chị em tham gia mô hình đều có chung nguyện vọng được góp công sức nhỏ bé của mình làm cho môi trường sạch, đẹp, mong muốn mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Nguyễn Văn chi em là trong thời gian tới sẽ được cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm tạo điều kiện hơn nữa về phương tiện, bảo hộ lao động, kinh phí hỗ trợ để chị em yên tâm làm tốt công việc của mình. Để góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng diện mạo quê hương sạch, đẹp, Hội LHPN xã Minh Khai còn tích cực vận động các chị em thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày 24 hàng tháng. Ngoài ra còn tích cực vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải đúng nơi quy định; thực hiện tốt 5 tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch đồng, sạch đường”.

Với hiệu quả bước đầu mang lại, trong thời gian tới, Hội LHPN xã Minh Khai tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình này góp phần xây dựng quê hương ngày càng sạch, đẹp.

ĐÀO QUỲN



Phụ nữ thôn Thanh La, xã Minh Khai (Hưng Hà) tích cực thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật.